

'SPONSOR A DOG'

แคมเปญอุปถัมภ์เพื่อน้องหมาจรจัด



สุนัข เจ้าสี่ขาขนปุกปุยถือเป็นสุดยอดสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของมนุษย์ ซึ่งหากได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีพวกเขาจะมีอายุยืนยาว ให้ความรักความซื่อสัตย์เสมือนเพื่อนคู่ใจคอยอยู่ข้างกายเราไปตลอดชีวิต แต่ถ้าหากพูดถึงสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ตามข้างถนนแน่นอนว่าสุนัขที่มาสงสารเหล่านี้ต่างก็มีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน ความเจ็บป่วย และไม่เคยมั่นแต่จะได้รับความรักการดูแล ต้องใช้ชีวิตดิ้นรนอยู่กันไปตามยถากรรม

ทางมูลนิธิบ้านอบอุ่น ศูนย์พักพิงเพื่อดูแลรักษาสุนัข ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์สำคัญในการรับดูแลรักษาสุนัขจรจัดที่ป่วยและได้รับบาดเจ็บตามท้องถนนในประเทศไทย จึงได้จัดโครงการ "SPONSOR A DOG - ร่วมกันช่วยอุปถัมภ์น้องหมาตามกำลังทรัพย์" เพื่อให้ทุกคนหันมาใส่ใจและตระหนักถึงอีกหนึ่งชีวิตที่มีคุณค่าของสุนัขจรจัด และเปิดรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้

มิเชล บีส ชาวสวีตเซอร์แลนด์ ผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยและช่วยก่อตั้งมูลนิธิบ้านอบอุ่น เผยว่า ปัญหาสุนัขจรจัด

จำนวนมากบนท้องถนน ถือเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงทั่วพื้นที่ประเทศไทย เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการเพิ่มจำนวนสุนัขได้ รวมไปถึงปัญหาจากการที่คนนำสุนัขที่เคยเลี้ยงไว้มาปล่อย โดยสุนัขจรจัดที่ไม่มีคนคอยอุปการะนั้นต้องคอยหาเศษอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิตของมันเอง บ้างก็ได้รับบาดเจ็บจากการโดนสุนัขจรจัดด้วยกันกัด บ้างก็ถูกมนุษย์ทำร้ายเนื่องจากไปสร้างความเดือดร้อนให้เขา และบ้างก็ประสบอุบัติเหตุจากการถูกรถชน

โดยมูลนิธิบ้านอบอุ่นได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พักพิงสำหรับสุนัขจรจัดในจังหวัดอุทัยธานี มีภาระหน้าที่ในการรับและดูแลรักษาสุนัขจรจัดที่ป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตามท้องถนน หรือถูกทำร้ายจากเจ้าของ ถูกทอดทิ้งแล้วไปอยู่ตามท้องถนนและวัด ทั้งนี้เพื่อให้สุนัขที่มีที่อยู่ถาวรปลอดภัย

ตามสถิติพื้นฐาน ซึ่งสุนัขทุกตัวควรจะได้รับ ปัจจุบันให้การพักพิงแก่สุนัขประมาณ 140 ตัว

มูลนิธิฯ พร้อมด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนชาวสวีตเซอร์แลนด์ของมูลนิธิบ้านอบอุ่นเพื่อสุนัขจรจัดแห่งประเทศไทย จึงได้พัฒนา

โครงการ "SPONSOR A DOG" จะทำให้ทุกๆ คนสามารถร่วมอุปถัมภ์สุนัขหนึ่งตัวด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยต่อเดือน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้คนทั่วไปที่อยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดสามารถเข้ามาอุปถัมภ์น้องหมาเหล่านี้ได้ เนื่องจากสุนัขภายใต้การดูแลของเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เราต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่านในการช่วยดูแลรักษา



มิเชล บีส



สุนัขเหล่านี้เหมาะสม ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์ โดยผู้
ใจบุญสามารถจะระบุเลือกน้องหมาที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ



เจาะจงเป็นพิเศษก็ทำได้ โดยทางมูลนิธิจะมีการอัปเดตอาการและความเคลื่อนไหวของน้องหมาที่ได้รับการอุปถัมภ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

“สำหรับท่านที่มีใจรักและเมตตาต่อสัตว์ อยากทำบุญ แต่อาจจะไม่มีเวลาในการให้ความช่วยเหลือหรือดูแล ท่านสามารถร่วมสนับสนุน อุปถัมภ์สัตว์จรจัดที่ได้รับบาดเจ็บและพิการเหล่านี้ได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และเป็นการช่วยเหลือปัญหาสังคม ให้สัตว์เลี้ยงเร่ร่อนได้อยู่ในพื้นที่เหมาะสมและเป็นที่เป็นทาง ซึ่งผู้ร่วมอุปถัมภ์สามารถเลือก “อุปถัมภ์



แบบพื้นฐาน” 500 บาท (13.62 ฟรังก์สวิส) ต่อเดือน หรือ “อุปถัมภ์แบบพิเศษ” 1,000 บาท (27.24 ฟรังก์สวิส) ต่อเดือน เงินสนับสนุนนี้จะนำมาใช้สำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าอาหาร ในแต่ละวัน และค่าใช้จ่ายกรณีพิเศษ เช่น ค่าวัคซีน ทำหมัน หรือค่าตรวจของสัตวแพทย์ ขณะเดียวกันก็สามารถร่วมอุปถัมภ์ด้วยการให้บริจาคเป็นสิ่งของ อาทิ อาหาร ขนม ยา ตามกำลังทรัพย์ที่ท่านมี บุญกุศลเหล่านี้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความสุขทั้งแก่ผู้ให้ ผู้ที่ได้รับ และสิ่งดีๆ ย่อมจะเกิดขึ้นตามมา” **ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านอบอุ่น** กล่าว

ผู้สนใจสามารถแสดงเจตจำนงในการอุปถัมภ์สุนัขหนึ่งตัวกับบ้านอบอุ่น โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารบ้านอบอุ่น 396 0 75152 1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองฉาง และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านอบอุ่นได้ที่ www.banoboun.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08-1493-4233.